

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

พระเทพวิทยาคม
พระเทพวิทยาคม

ปีที่ 41 ฉบับที่ 147 วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

นักเรียนภาคใต้มั่นใจราชภัฏนครฯ แห่งสมัครเรียนล้นหลาม

จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2556 ใช้วิธีการคัดเลือกตรง ซึ่งในปีนี้เป็นารรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี ในคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยกำหนดรับนักเรียน นักศึกษาจำนวน 3,825 คน และปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา

ผลปรากฏว่านักเรียน นักศึกษาทั่วภาคใต้ให้ความสนใจมาสมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ เกินเป้าเกือบ 6,000 คน โดยคณะที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร์ ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อกว่า 3,000 คน มหาวิทยาลัยทำการสอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไป สอบวัดแววความเป็นครู และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา ในวันที่ 18 มกราคม 2556 ต่อไป

หยุดการเรียนการสอนวันศุกร์ที่ 18 ม.ค. นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้กำหนดให้มีสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา 2556 ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 ซึ่ง มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้ห้องเรียนเป็นห้องสอบ และอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กำกับการสอบในวันดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

มหาวิทยาลัยจึงประกาศหยุดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556 และกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 (สัปดาห์ที่ 16) แทน

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

วาระ	ชื่อเรื่อง	มติที่ประชุม
4.2.1	ให้ความเห็นชอบคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี 2555 – 2557	มติ : เห็นชอบรองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข เป็นประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี 2555 – 2557
4.3.1	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	มติ : ถอนวาระและนำเสนอในคราวประชุมครั้งต่อไป
4.5.1	หลักสูตรหมวดศึกษาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)	มติ : เห็นชอบหลักสูตรหมวดศึกษาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับปรุงแก้ไข
4.5.2	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และหลักสูตรอื่นๆ ที่บรรจุในระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556	มติ : สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งอนุกรรมการ ประกอบไปด้วย 1. ผศ.ดร.ประเสริฐ จรรย์านุกูล ประธาน 2. รศ.ดร.สากล จรรย์วิทยานนท์ กรรมการ 3. รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ กรรมการ 4. ผศ.ดร.วรวิทย์ จินดาพล กรรมการ 5. ดร.อุทัย ดุลยเกษม กรรมการ 6. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เลขานุการ โดยพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสมของทุกหลักสูตรทั้งที่ได้นำเสนอและไม่ได้นำเสนอ และให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป
4.5.14	แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปี 2556	มติ : ยกวาระและนำเสนอใหม่ในคราวประชุมครั้งต่อไป
5.3.1	พิจารณาอนุมัติกรอบอัตรากำลังระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2560)	มติ : เห็นชอบกรอบอัตรากำลังระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2560) ให้นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่ไม่อนุญาตให้นำกรอบอัตรากำลังระยะที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2560) ที่ได้รับการอนุมัติ เพื่ออำนวยการปฏิบัติ มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาจัดทำกรอบอัตรากำลังนำเสนอสภามหาวิทยาลัยใหม่อีกครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เรืองรอง
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ถึงเวลาหยุด สมศ. ได้แล้วหรือยัง? หยุดแล้วอย่างไร ?

ดร.ไกรเดช ไกรสกุล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

รศ.ดร.บุญมี พันธุ์ไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ มติชนรายวัน ฉบับวันพุธที่ 8 มกราคม 2556 เสนอให้ท่านพงษ์เทพ เทพกาญจนา รมต.กระทรวงศึกษาธิการ ทำโพลสอบถามครู คณาจารย์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา เรื่อง “ถึงเวลาหยุดสมศ. แล้วหรือยัง ?” ด้วยเห็นว่า สมศ. **ไม่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว**มาตลอดกว่า 10 ปีที่จัดตั้งมา คุณภาพนักเรียนตกต่ำลงเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นคะแนน O-NET หรือคะแนนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ก็สู้เขาไม่ได้และมีแนวโน้มจะลดลงทุกปี กล่าวกันว่า “แทนที่จะเอางบประมาณให้ สมศ. ไปประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้เอางบไปพัฒนาด้านอื่น ๆ น่าจะดีกว่า!”

ผู้เขียนในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายการศึกษา เคยเป็นคณะวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจาก สมศ. ให้วิจัยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา เคยยกประเด็น “พระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา” ขึ้นเป็นประเด็นอภิปรายในชั้นเรียน พบว่า หัวใจของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้อยู่ที่ หมวด 3 จากทั้งหมด 7 หมวด มาตรา 24 ว่าด้วยการดำเนินงานของ สมศ. ซึ่งมี 4 วรรค คือ วรรค 1 ให้ความรู้วิชาการการประเมินฯ วรรค 2 กำหนดมาตรฐานการประเมินฯ วรรค 3 ประเมินและรับรองคุณภาพ วรรค 4 รายงานผลการประเมินฯ และพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ตราขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษา หมวด 6 มาตรา 49 ให้มีองค์กรมหาชนทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา

จะเห็นว่า สมศ. มีหน้าที่ประเมินฯ และถูกตั้งขึ้นมาประเมินฯ 10 ปีที่ผ่านมา และในอนาคต(ถ้าไม่ถูกยุบ) ก็将与พบกับบทสรุปของผลประเมินฯที่สมศ. รายงานมาตลอดคือ **“ผู้บริหารเด่น ครูดี และเด็กดีอยู่! ”** **“ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน”** คิดประจำตัวของอดีต ผอ.สมศ. ปัจจุบันท่านเป็นประธานบอร์ด สมศ. ผลงานของท่านมีค่าเพียงใดท่านคงทราบดี. (ท่านเป็นประธานสอบเค้าโครงคุษฎีนิพนธ์ เป็นอาจารย์ของผู้เขียน) จึงไม่พ้นธงว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องหยุด สมศ. ยุบ สมศ.เป็นสิ่งที่ทำยาก แต่ที่ยากกว่า คือยุบแล้วไง? ยุบแล้วทำอย่างไรให้คะแนนของเด็กดีขึ้น !! นี่ตากหากที่ต้องช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอแนะครับ

คำตอบ หรือทางออกของเรื่องที่ยากกว่านี้ เคยได้เสนอในรายงานผลการวิจัยต่อ สมศ.แล้วคือ สมศ. ควรขยายบทบาท หรือปรับบทบาทหน้าที่ตนเองจากการกำหนดมาตรฐาน ประเมิน รับรอง และรายงาน โดยเพิ่มเติมส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งคุณภาพการบริหาร คุณภาพการสอนของครู และที่สำคัญที่สุดคือคุณภาพของผู้เรียน ใช้ทั้ง**การจัดการคุณภาพงาน (Quality Management)** และการ**จัดการคุณภาพจิตวิญญาณของคน (Spiritual Management)** นั่นคือ สมศ. ไม่น่าจะตราขึ้นมาจาก พรบ. การศึกษาหมวด 6 มาตรา 49 เพียงอย่างเดียว แต่ควรจะตราขึ้นมาสเอนอง มาตรา 48 ซึ่งกล่าวถึงการที่สถานศึกษาต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย. ขออภัย ! **พัฒนาด้วย อย่ามัวแต่ประเมิน**



บก.มหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พิกเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 2 ปีมะโรง พุทธศักราช น้อมจิตวันทา บูชาคุณ กตัญญูกตเวที “มีวันนี้เพราะมีครู” วันครูผ่านไปด้วยบรรยากาศที่ชื่นมื่น เริ่มต้นด้วยการทำบุญตักบาตรที่หน้าสำนักงานคณะครุศาสตร์ ช่วงบ่ายทั้งครูทั้งศิษย์ พร้อมใจกันจัดกิจกรรมที่หอประชุมมหาวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งอบอวลไปด้วยความรักและสายใจที่เอื้ออาทรกัน

พรุ่งจะมีการสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวิธีคัดเลือกตรง มีทั้งการสอบวัดความรู้พื้นฐานทั่วไป สอบวัดแนวความเป็นครู และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา เริ่มตั้งแต่ 09.00-16.00 น. ด้วยนักศึกษาที่มาสอบจำนวนมาก จึงต้องใช้ห้องสอบเกือบทุกอาคาร

เริ่มตั้งแต่อาคาร 10 อาคาร 11 อาคาร 12 อาคาร 22 อาคาร 20 อาคาร 3 อาคาร 4 อาคาร 21 อาคาร 13 อาคาร 16 อาคาร 9 อาคาร 7 อาคาร 6 อาคาร 30 อาคาร 27 อาคาร 19 ห้องประชุม 1 2 3 และ 4 (หอประชุมมหาวิทยาลัย) อาจารย์ผู้คุมสอบดูคำสั่งคุมสอบได้ที่สำนักงานคณะของท่าน หรือทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย งานนี้เราทุกคนสามารถเป็นเจ้าของที่ดีได้ โดยคอยแนะนำเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะอาคารสอบแก่ผู้ที่มาสอบคัดเลือกในครั้งนี้

เตรียมการกันคึกคักสำหรับวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ คุณจิราภรณ์ สังข์ผุด บอกกล่าวมาว่าในช่วงวันแห่งความรักที่จะมาถึงนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เตรียมผลิตน้ำหอม เกรดเอ วางจำหน่ายในราคาตัวเอง ให้ลูกค้าได้มอบเป็นของขวัญกัน ซึ่งมีมากมายหลายกลิ่น ทั้ง ซี้ซีมาด์หญิง ซี้ดีว่า สโนไวท์ ไปโลสปอด ซิเซโต้ดูไอ้ ซิมิ จีร์ชวัน และกลิ่นอื่นๆอีกเพียบ อยากรู้ว่าจะมีกลิ่นหอมโดนใจแค่ไหน วันนี้ (17 ม.ค.) มาทดลองกลิ่นกันได้ในงาน “นัดพบแรงงาน” ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยแต่เวลา 08.30 น. -16.00 น. ซึ่งคุณจิราภรณ์ พร้อมคุณโชคชัย หมั่นถนอม และคุณนุชวรา อองคารา จะมาสาธิตการผลิตน้ำหอมและพึมพำน้ำ ให้แก่ผู้สนใจ เป็นโอกาสดีที่เราสามารถลองทำน้ำหอมด้วยตนเอง ทำเสร็จนำไปใช้เองกันแบบฟรีๆคะ งานนี้ต้องบอกว่า ของพรีนั้นมิในโลก

ที่ไหนดูก็มีความเสี่ยง ว่าแล้วคณะวิทยาศาสตร์ก็ได้จัดอบรมการจัดการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้แก่ผู้บริหารคณะและหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อนำผลไปใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำหรับคณะและหลักสูตรต่อไป ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคมนี้ ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์ โดยเชิญอาจารย์อำพล ทิมसार ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงมาเป็นวิทยากร ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านโปรดอย่าลืมน้อยพลาด อบรมแล้วไม่ว่าจะเสี่ยงแค่ไหนเราก็เอาอยู่

ปิดท้ายข่าวพิกเที่ยงด้วยคำคมของ ดร.โชคชัย ชยธวัช “ไม่มีทานใด ยิ่งใหญ่เท่ากับทานทางปัญญา การให้ปัญญาคนนั้น เป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะปัญญา เป็นหนทางสู่การสร้างอาชีพ สร้างชีวิต การดำเนินชีวิตของคน เพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณได้ทำนั้น เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลก” สวัสดิ์คะ